



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ส่วนวิศวกรรม โทร. ๒๖๖๗ ๐๙๐๙ โทรสาร. ๒๒๔๑ ๗๒๖๑

ที่ กพก ๓๕๕ /๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้ดำเนินการด้านการบริหารสัญญาก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

เรียน ผสภ.๑-๑๖ ผวศ.พก. ผตบ.พก. และ ผบพ.พก.

เพื่อให้การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบและเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางจึงขอให้ทุกสำนักงานก่อสร้างฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สรุปข้อหลักๆ ดังนี้

๑. การเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ รายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน และแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างต้องเสนอภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับต้องรายงานผู้ว่าจ้างทราบ โดยให้ส่งรายงานถึงกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางอย่างช้าภายใน ๑๓ วัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนด และกำชับให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๒. การส่งรายงานผลงานความก้าวหน้า

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานผลงานความก้าวหน้าของงานเป็นระยะทุกๆ ๓๐ วัน และคณะกรรมการตรวจรับต้องรายงานผู้ว่าจ้างทราบ โดยให้ส่งถึงกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางอย่างช้า ๑๓ วัน นับถัดจากวันที่ครบกำหนดการรายงาน

๓. การเสนอ Shop Drawing เพิ่มเติม และตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ

สัญญาที่กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเสนอ Shop Drawing เพิ่มเติม และตารางเปรียบเทียบรายการรายละเอียดเฉพาะ ให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณา Approve และเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน เช่น งานป้องกันบ่อก่อสร้าง งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย งานจัดหาและติดตั้งฝายยาง งานจัดหาและติดตั้งฝายพับได้ งานเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน งานระบบบานระบาย Gate valve หรือ High Pressure Gate และงานกิจกรรมอื่นๆ ที่สัญญากำหนดไว้ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นขอให้ทุกสำนักงานก่อสร้างดำเนินการตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานกรมฯทราบตามขั้นตอนต่อไป

๔. สำหรับการรายงานการจัดส่งครุภัณฑ์ตามเงื่อนไขสัญญา ขอให้คณะกรรมการตรวจรับรายงานการจัดส่งครุภัณฑ์ตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกรายการ ยกเว้นรายการครุภัณฑ์ที่ต้องส่งคืนผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดอายุสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายชูชาติ รักจิตร)

ผอ.พก.